



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์มติชน Bangkokbiznews ผจก.ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ผจก.ออนไลน์ มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>ค่าน้ำสั่งย้าย ผอ.รพ.เลย</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มตัวแทนบุคลากรและพยาบาล รพ.เลย แต่งชุดดำไว้ทุกข์เชิงสัญลักษณ์ กว่า 1,300 คน ที่หน้ารพ.เลย กรณีมีคำสั่งย้าย นพ.ชุนนุญ วิทยานนท์ ผอ.รพ.เลย ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ โดยระบุว่า ต้องการขอความเห็นใจ ใน 1 ปีกว่าที่นพ.ชุนนุญเป็น ผอ. ได้เห็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญ เป็นห่วงประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการรักษาพยาบาลที่ดี มีการพัฒนาให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งโรคหัวใจ โรคทางสมอง ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่อื่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ในการแต่งตั้ง ยึดหลักเลือกตามความเหมาะสม ชื่อสัตย์ มีความรู้ความสามารถ และอาวุโส เป็นไปตามขั้นตอนการโยกย้ายปกติ ซึ่งจะหมุนเวียนทุก 2-4 ปี ไม่สนใจว่าใครจะมาจากชมรมไหน หากถึงเวลาต้องมีการหมุนเวียนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนและเกิดการพัฒนา โดยส่วนตัวไม่มีพรรคมีพวก การโยกย้ายที่ออกมาพิจารณาจากโผหลายส่วน สำหรับเหตุผลในการการย้ายผอ.รพ.ศูนย์ขอนแก่น ไปอยู่ที่ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็นเพราะรพ. พระปกเกล้า เป็นรพ.ชายแดนที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาอีกมาก ส่วนการเลือกบางชมรมขึ้นมา ไม่ได้ต้องการซื้อใจใคร</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง NBT, ThaiPBS ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>แก้ปัญหา รพ.แออัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม และ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รก.รองปลัด สธ. แถลงว่า ปัญหาความแออัดในรพ.ขนาดใหญ่เป็นเรื่องจริง ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ในการจัด บริการสุขภาพเพื่อประชาชน สธ.ได้รับความร่วมมือจากรพ.มหาวิทยาลัย รพ.ทหาร รพ.เอกชน ร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชน โดยแนวทางแก้ปัญหาเน้นสร้างความเข้าใจประชาชนให้ป้องกันโรค และสร้างทีมหมอครอบครัว ให้บริการเชิงรุกมากขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ ต้องเดินหน้าโครงการและสร้างความศรัทธาต่อทีมหมอครอบครัวให้ประชาชนมีที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพตลอด 24 ชม. รวมถึงจะขยายการใช้ระบบไอทีเข้ามาเสริมเรื่องการนัดหมายผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกรพ.ทั่วประเทศ โดยทดลองใช้ที่รพ.ราชบุรีและรพ.ปทุมธานีแล้วได้ผลดี ซึ่งมาตรการเหล่านี้แม้จะอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศ 20 ปี แต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด บางเรื่องอาจจะเห็นผลใน 2-4 ปี</p> <p>ด้าน นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า รพ.แต่ละระดับมีอัตราการครองเตียงแตกต่างกัน รพ.ศูนย์ขนาดใหญ่ๆ มีอัตราการครองเตียงสูง 110% ขณะที่รพ.ระดับเล็กมีอัตราการครองเตียง 70-80% หากส่งผู้ป่วยระยะฟื้นตัวกลับมาที่รพ.ใกล้บ้าน จะลดปริมาณในรพ.ใหญ่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาทดลองทำที่ จ.อุบลราชธานี โดย รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มีผู้ป่วยครองเตียง 110% ส่งกลับมารพ.วารินชำราบและรพ.ใกล้เคียง พบว่าลดความแออัดในรพ.สรรพสิทธิประสงค์ได้ถึง 10% สำหรับผู้ป่วยนอกนั้นยอมรับว่ามีจำนวนมากเหมือนกัน แต่คงไม่มีใครคิดว่าเป็นเพราะการรักษาฟรีตามสิทธิบัตรทอง</p> <p>ด้าน นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค รก.ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข กล่าวว่า ตามหลักการ อยากให้แพทย์มีเวลาตรวจผู้ป่วย ไม่น้อยกว่ารายละ 5 นาที แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดูแลได้ถึง 5 นาที จากมาตรการลดความแออัดที่กระทรวงกำลังทำหวังว่าจะทำให้แพทย์มีเวลาดูแลคนไข้ได้มากขึ้น</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์ เดลินิวส์ คมชัดลึก</p>	<p>ปัญหาบ้านพักบุคลากร สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าปัญหาบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ว่า มีการดำเนินการมา 1-2 ปีแล้ว เป็นที่มาของการสำรวจจนได้ข้อมูลว่ายังขาดอีกกว่า 7 พันแห่งที่ต้องสร้างใหม่ เนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยหากเป็น รพ.ขนาดใหญ่จะเน้นทำเป็นแฟลตที่พัก ส่วนบ้านพักจะเป็นในส่วนรพ.ห่างไกล ได้มอบให้ผู้ตรวจราชการฯ ทั้ง 12 เขตสุขภาพไปจัดทำข้อมูลความต้องการแต่ละพื้นที่ โดยมีงบประมาณรวมเขตสุขภาพละประมาณ 1 พันล้านบาท ให้ไปจัดลำดับตามความสำคัญ เร่งด่วนและจำเป็น โดยให้ส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 5 ต.ค. นี้ เพื่อจัดทำของบประมาณต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้ เรื่องบ้านพักที่ผ่านมาจะให้ตามความจำเป็น เช่น บุคลากรที่อยู่เวรใน รพ. คนที่อยู่ในสถานพยาบาลห่างไกล ซึ่งที่พักไหนซ่อมแซมได้ก็ต้องพยายามทำต่อ แต่ถ้าไม่ได้ต้องรอมมาสร้างใหม่ นอกจากนี้ มีนโยบายที่จะให้บรรจุในภูมิลาเนาตัวเอง อย่างไรก็ตาม สธ.ต้องทำให้ทุกคนได้เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานนี้ ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณรายการใหม่ อาคารที่พักเป็นอันดับ 1 รองลงมาให้เป็นอาคารผู้ป่วยนอก ครุภัณฑ์ พิจารณาตามความจำเป็นเป็นหลัก</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ประชุมจิตอาสาไทย</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ. ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยทั่วประเทศ จัดประชุม “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว” ครั้งที่ 3 ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและงานกู้ภัย สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ในการพัฒนาการกู้ชีพกู้ภัยของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและชาวต่างชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ thaipbs.or.th เว็บไซต์ kapook.com</p>	<p>หญิงท้อง 7 เดือนท้องเสียเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรีณย์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ รับแจ้งมีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตภายในหอพักย่านชุมชนคุ้มห้วย ถ.อนรรฆวนาด เขตเทศบาลเมือง จ.กาฬสินธุ์ ชื่อ นางเอมอร โสพันธ์โต อายุ 33 ปี ตั้งครรภ์ประมาณ 7 เดือน สอบสวนเพื่อนที่เช่าอยู่ข้างห้องทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ซื้อหอยตองมารับประทานแล้วมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย เข้าห้องน้ำ จนกระทั่งช่วงเช้าจึงพบว่าเสียชีวิต เบื้องต้นจากการชันสูตรและวินิจฉัยของแพทย์ รพ.กาฬสินธุ์ พบว่าสาเหตุอาจแพ้อาหารและอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรง ประกอบกับมีอาการท้องเสียจึงทำให้เกิดอาการช็อกจนเสียชีวิต</p> <p>ร.ต.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า ไม่แนะนำให้คนท้องกินหอยตอง เพราะโอกาสเกิดอาหารเป็นพิษสูง</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>ถอนทะเบียนยากันยุง</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี อย.ประกาศถอนทะเบียนยากันยุง 2 ยี่ห้อตั้ง สาเหตุใช้สารไม่เคยขึ้นทะเบียนกับ อย. นายเคนทาโร ซาโต้ ประธานบริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงว่า ชาวเรียกเก็บ-ยกเลิกขาย “อาท พลัส ยาจุดกันยุง 1” เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงทุกสูตรที่วางขายอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ ผ่านการตรวจสอบและขึ้นทะเบียน อย. ถูกต้องทั้งหมด</p>
<p>ทีวีช่อง 3 ไทยโพสต์ เว็บไซต์ Mthai</p>	<p>ผักผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงประเด็นผลตรวจผักผลไม้ในประเทศไทย และมีการโต้แย้งว่าการปนเปื้อนสารพิษยังคงอยู่แม้จะล้างอย่างถูกวิธี ว่า การล้างผักไม่ช่วยลดสารปนเปื้อนได้หมด 100 % โดยลดมากที่สุดเพียง 40% วิธีที่จะหลีกเลี่ยง คือ เลือกบริโภคจากแหล่งเพาะปลูกที่เชื่อถือได้ รวมถึงเกษตรกรอินทรีย์หรือผักปลอดสารพิษ จึงต้องมีมติเสนอให้แบนสารเคมี 3 ชนิด พร้อมผลักดันให้ รพ.บริโภคผักปลอดสารพิษ</p>
<p>เว็บไซต์ springnews.co.th</p>	<p>โรคชิคุนกุนยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2561 มีผู้ป่วยรวม 355 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นสัญชาติไทย 354 ราย สัญชาติพม่า 1 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สตูล นราธิวาส สงขลา กระบี่ และตรัง ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคกลาง แนะนำประชาชน ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”</p>
<p>ช่องอมรินทร์ทีวี</p>	<p>ผู้ป่วยฟุ้งหว.ศรีธัญญา</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สมรัก ชวานิชวงศ์ แพทย์ทรงคุณวุฒิ รพ.ศรีธัญญา เปิดเผยว่า กรณีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชจะฟุ้งร้องรพ.เป็นเรื่องปกติและมีมาตลอด เนื่องจากผู้ป่วยรู้สึกตัวเองถูกกักขังอิสรภาพ แต่เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้นจะรู้สึกเปลี่ยนไป บางครั้งการกระทำของผู้ป่วยอาจอยู่ในภาวะไม่สบายใจ ลำบากใจ เพียงทราบว่าตัวเองไม่ปกติ ประกอบกับอายุที่จะเข้ามาปรึกษาแพทย์ ทำให้ยากที่จะเข้ามารพ.ทางจิต และก่อนจะเป็นผู้ป่วยจิตเวช จะต้องผ่านการประเมินหลายขั้นตอน ส่วนเรื่องยา หากคนปกติกินจะมีผลต่อร่างกาย เพราะยาเหล่านี้จะเป็นยาที่มีผลต่อสารเคมีในร่างกายให้สมดุลปกติ ซึ่งหากผู้ป่วยจิตเวชได้รับยาครบและถูกต้อง สามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนในสังคมได้เช่นคนปกติ หรืออาจจะดีกว่าที่เคยเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
M2F	<p>โรคอ้วน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ฐากร พุฒนันน์วิวัฒน์กุล ศัลยแพทย์ชำนาญการ รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า ความอ้วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรัง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง และส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง เป็นต้นทุนทางตรงของคำรักษาพยาบาล สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น กินอาหารมากเกินไป กินอาหารที่มีพลังงานมาก รวมถึงออกกำลังกายน้อย การผ่าตัดลดน้ำหนักเป็นทางเลือกหนึ่ง สามารถใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายและรักษาได้ในทุกระบบสุขภาพ ซึ่งศูนย์ผ่านตัดลดอ้วน ลดโรค รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบำบัดเตรียมจัดเสวนาเรื่อง “เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน” ในวันที่ 29 ต.ค.61 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมราชพลฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มฯ ชั้น 6 รพ.วชิระภูเก็ต สามารถเข้าร่วมงานเสวนาได้ฟรี</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ศรีธัญญา เเบญจกุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า มาตรการควบคุมยาสูบที่ดีที่สุดที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือมาตรการภาษี ซึ่งต้องขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อ และต้องใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่ด้วย เช่น ไม่ให้มีการแบ่งมวนขาย, ควบคุมบุหรี่เถื่อน</p> <p>ด้าน ผศ.ดร.ลักขณา เต็มศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาคีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า มาตรการที่ประเทศไทยใช้เป็นการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกอย่างครอบคลุมคือ ใช้ทั้งมาตรการทางภาษี มาตรการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน โดยพบว่าประชากรในเขตเมืองเริ่มมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงต้องกระจายมาตรการเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันมีนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัดเดินทางไกลการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น</p> <p>ด้าน นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า อยู่ระหว่างทบทวนโครงสร้างภาษียาสูบภาพรวม โดยเฉพาะภาษีสองเส้น ซึ่งต้องคิดให้รอบคอบเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน อาจกระทบกับอาชีพชาวบ้าน</p>
ไทยรัฐ	<p>การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ชুমยา สวามินาถัน รอง ผอ. WHO กล่าวในเวทีคู่ขนานการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในหัวข้อ “แอลกอฮอล์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า WHO ได้เผยแพร่ชุดมาตรการ SAFER เพื่อให้ทั่วโลกนำไปปรับใช้ ประกอบด้วย “Strengthen (S)” เสริมประสิทธิภาพการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เข้มแข็งมากขึ้น “Advance (A)” ยกกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอัตราการดื่มแล้วขับ “Facilitate (F)” สนับสนุนการเข้าถึงการบำบัดและรักษาโรคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “Enforce (E)” บังคับใช้กฎหมายการห้ามหรือจำกัดการโฆษณา การให้ทุน และการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ “Raise(R)” ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มราคาให้สูงขึ้น พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และคำแนะนำแก่ประเทศสมาชิก</p>
คมชัดลึก	<p>ปลดล็อกกัญชา</p> <p>-เสนอบทความว่า จากกระแสปฏิวัติกัญชาเพื่อการแพทย์ทั่วโลก และมูลค่าเศรษฐกิจจะดับล้านล้านบาท คสช.มี 3 ทางเลือก คือ 1.ให้เป็นยาเสพติดต่อไป 2.ถือโอกาสที่กำลังปรับแก้ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ กำหนดให้บางหน่วยงานปลูก ผลิต และขายได้ โดยเฉพาะพัฒนาเป็นยาบรรเทาปวดหรือยารักษาอาการป่วยบางชนิด 3.ปลดล็อกให้ใช้กัญชาเพื่อความรื่นรมย์ผ่อนคลายเหมือนบางประเทศที่เปิดเสรีกัญชาในบางพื้นที่</p> <p>ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. กัญชาและกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ และถูกสั่งให้เป็นยาเสพติดเมื่อ 75 ปีที่แล้ว ทำให้แพทย์ไทยไม่ได้ใช้ประโยชน์กัญชาในการรักษาโรคอีก เครื่องช่วยแพทย์และเภสัชกรไทยจึงเสนอให้ใช้มาตรา 44 ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5</p> <p>เรื่องนี้ต้องรอให้รัฐบาลเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และสั่งแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่าง “วงการแพทย์” กับ “วงการปราบยาเสพติด”</p>
ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์มติชน	<p>ย่านนวัตกรรมโยธี</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท. เปิดเผยว่า วท. ร่วมกับ สธ. และ ศบ. เปิดตัวย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) เพื่อผลักดันให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางย่านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยระดับโลก ที่สำคัญจะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี มี นพ.สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ เป็นประธานคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์ 4</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ส่วน คือ 1.ยกระดับนวัตกรรม 2.พัฒนาสินทรัพย์ 3 ด้าน คือ กายภาพ เศรษฐกิจ และเครือข่าย ให้เหมาะสมรองรับการเป็นศูนย์กลางย่านนวัตกรรมทางการแพทย์และการวิจัย 3.พัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการสุขภาพแวลูแอด และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน และ 4.ปลดล็อกข้อจำกัด และผลักดันโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพของหน่วยงานภายในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ไทยรัฐ M2F	<p>ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิต กม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.เลขาธิการ อย. พร้อมด้วย นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับ ตำรวจ บก.คคบ. ลงพื้นที่ที่กวาดล้างแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 4 แห่ง ย่านปทุมธานี อยุธยา ลาดพร้าว และดอนเมือง ยึดของกลางมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท พบกาแฝดความอ้วน เครื่องดื่มเพิ่มพลังชาย ผสมสารต้องห้ามไซบูทรามิน แสดงชื่อผู้ผลิตของบุคคลอื่น และส่งขายทั่วประเทศ ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หาสารอันตรายต่อผู้บริโภค และเตรียมดำเนินคดีต่อไป</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>รพ.นครพนม ผลิตถุงผ้าแจก</p> <p>-เสนอข่าว นางจีรฉัตร ตรีสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยนอก รพ.นครพนม เปิดเผยว่า รพ.มีผ้า NonWoven ที่มีคุณสมบัติบางเบา เส้นใยแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ใช้เป็นผ้าห่ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เมื่อนำเครื่องมือออกมาใช้ จะถูกทิ้งเป็นขยะ จึงคิดผลิตถุงผ้าจากวัสดุเหลือใช้ให้มีขนาดพอเหมาะสำหรับใส่ยาให้คนไข้แทนถุงพลาสติกหิ้ว โดยให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาเก็บรวบรวมผ้านำไปตัดเย็บที่บ้าน และนำมาส่งให้งานเวชภัณฑ์ สกรีนโลโก้ รพ.นครพนม เพื่อแจกจ่ายต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอบทความ ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผอ.สสส. กล่าวว่า ข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุสาเหตุการตายของเยาวชนวัย 10-24 ปี ทั่วโลก พบว่า 1 ใน 3 มีสาเหตุจากการฆ่าตัวตายซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้า และข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ปี 2560 พบวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 44 และมีอัตราป่วยเป็นโรคนี้สูงถึงร้อยละ 18 สสส. จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดนิทรรศการ We Are Listening ระบายความรู้สึกผ่านคลิปเสียง ภายใต้แนวคิด "Children and Youth Happy +plus การทำงานบนภาพความทรงจำแห่งความสุขด้วยสุขภาพจิตที่ดี" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2561</p> <p>ด้าน พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ร่วมพูดคุยบนเวทีเสวนา "สุขภาพจิตในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร" ว่า ปัจจุบันมีเยาวชนที่รู้ตัวว่าตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น เด็กเหล่านี้จะเดินเข้ามาปรึกษาแพทย์เอง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กที่พ่อแม่พามา หากเยาวชนและผู้ปกครองเปิดรับก็หาวิธีป้องกันได้ ส่วนปัญหาความเครียดของเยาวชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเรียน</p>
ไทยโพสต์ มติชน โพสต์ทูเดย์	<p>กทม.ขึ้นค่าใบอนุญาตร้านสัก สถานเลี้ยงเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภา กทม. รายงานผลกระทประชุมสภา กทม. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขึ้นค่าธรรมเนียมกิจการสาธารณสุข 19 ราย พร้อมส่งเรื่องให้ผู้ว่าฯ กทม.เห็นชอบและประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ ส่งผลให้มีการขึ้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการด้านสาธารณสุข 40% สถานเลี้ยงเด็ก 1,500 บาท/ปี ผู้สูงอายุ 1,400 บาท/ปี ร้านสัก 7,000 บาท/ปี ตลาด 3,000-1 หมื่นบาท/ปี</p>
สยามรัฐ	<p>น้ำยาบ้วนปากสำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัด</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ปณัฐดา กันทาเศษ เกษัชกรปฏิบัติการ หนึ่งในทีมวิจัยจาก รพ.น่านนำเสนอผลงานวิจัยน้ำยาบ้วนปาก 3 สูตร ต่อการเกิดภาวะเยื่อช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ในงานประชุมวิชาการ สธ. ปี 2561 โดยทดสอบกับผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัด 88 ราย พบว่า น้ำยาบ้วนปากสูตรผสมระหว่างน้ำเกลือและผงฟู ป้องกันการเกิดภาวะเยื่อช่องปากอักเสบได้ดี เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ช่วยลดความเป็นกรดและเพิ่มความชุ่มชื้นภายในปาก ลดความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและติดในช่องปากผู้ป่วยภูมิคุ้มต่ำจากการได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยหรือญาติสามารถเตรียมได้เอง โดยใช้น้ำต้มสุกเย็นแล้ว 240 ซีซี. ผสมเกลือแกง 1 ช้อนชา และผงฟูหรือเบคกิ้งโซดา 1 ช้อนชา ใช้ครั้งละ 60 ซีซี. กลั้วปากนาน 2-3 นาที แล้วบ้วนทิ้ง วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร เข้า กลางวันเย็น ก่อนนอน ทำต่อเนื่อง 14 วัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ M2F</p>	<p>โฆษณาขายสีฟันเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มีการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทางช่องปากในสื่อออนไลน์จำนวนมาก เช่น น้ำยาบ้วนปากสลายหินปูน ยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาว หรือยาสีฟันที่เติมเต็มเนื้อฟันที่ผุให้กลับมาเหมือนฟันปกติ โดยแอบอ้างบทสัมภาษณ์นักวิชาการ ให้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน หลอกลวง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสารในผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพตัวใดที่ทดแทนแร่ธาตุในเนื้อฟันธรรมชาติได้ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ พร้อมแนะนำวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ปลัด สธ.ลงพื้นที่ชัยนาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมการให้บริการการแพทย์แผนไทย รพ. สด.ตงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยมี นพ.ปรารณา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท และผู้บริหารให้การต้อนรับ โดย รพ.สด.ตงคอนผ่านเกณฑ์ รพ.สด.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปีงบประมาณ 2561 และได้รับประกาศนียบัตรรพ.สด.ที่มีมาตรฐานการตรวจไทยระดับดีเยี่ยม และรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติระดับเขตตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานอยู่ในระดับดีเยี่ยม</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม รพ.ตรัง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม "ผลิตเอง ใช้เอง เพิ่มคุณค่าจากยางพารา" สำหรับผู้ป่วยที่มีทวารเทียม ประกอบด้วย แผ่นติดผิวหนังรอบทวารเทียม และถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ทำจากยางพาราในประเทศไทย แทนการซื้อจากบริษัทต่างประเทศ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>การลงทุนรพ.รัฐ-เอกชน จ.เชียงราย</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รพ.ทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.เชียงราย มีการพัฒนาการให้บริการและสร้างใหม่หลายแห่ง ขณะที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ มีการสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาคลินิกและอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 14 ชั้น ขณะนี้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว และล่าสุด ม.แม่ฟ้าหลวง ลงทุน 3.5 พันล้าน สร้างรพ.ศูนย์การแพทย์-ทันตแพทย์ โดยรัฐบาลสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 85% และมีกำหนดเปิดเบื้องต้นบางส่วนในเดือน ต.ค. 2561 คาดจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2563</p>
<p>คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยเศรษฐกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>ตำบลสุขภาวะ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น ฐานพัฒนาสุดยอดผู้นำ" ในงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ "ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ" ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ว่า ในหมู่บ้านหนึ่งๆ จะมีผู้นำตามธรรมชาติประมาณ 50 คน หรือทั้งประเทศราว 4 ล้านคน ถ้าคนเหล่านี้ถูกส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสุด จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ ฉะนั้นจึงถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมกันทำให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทุกตำบลจะได้เป็นตำบลสุขภาวะ ขณะนี้มี 789 ชุมชนที่กำลังจะยกเป็นชุมชนสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง-เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ มีเป้าหมายทำให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี 2570 เพื่อฉลองพระชนมายุครบ 100 ปี รัชกาลที่ 9</p>
<p>M2F คอลัมน์ INBRIEF ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น ข่าวสด ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>รางวัลโนเบลสาขาเคมี</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการพิจารณามอบรางวัลโนเบล แถลงว่า ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปีนี้ได้แก่นักวิทยาศาสตร์ 3 คน จากผลงานการค้นพบในการวิจัยเอนไซม์ เป็นชาวสหรัฐ 2 คน ได้แก่ ฟรานเชส อาร์โนลด์ ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวเคมี สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย และจอร์จ พี.สมิธ มหาวิทยาลัยมิสซูรี และเกรกอรี วินเทอร์ ชาวอังกฤษ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ทั้ง 3 คน ใช้เทคนิคเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ directed evolution เพื่อสร้างโปรตีนใหม่ ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในหลายสาขา ได้แก่ ผลิตยาใหม่และเชื้อเพลิงสะอาด</p>
<p>สปริงนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ออสเตรเลียปลอดมะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกของโลกที่กำจัดมะเร็งปากมดลูกสำเร็จ จากการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนและการปรับปรุงโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยนายเกร็ก ฮันท์ รมว.สธ.ออสเตรเลีย กล่าวว่า โครงการวัคซีนที่เริ่มตั้งแต่ปี 2550 เริ่มส่งผลต่อกลุ่มผู้หญิงอายุน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแรก</p>